

ติดตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑
บัญชีข้อเสนอแนะ(ปีปัจจุบัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

การตรวจราชการประเภทที่ ๒ : การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวม จำนวน ๔ ข้อ

๑. ข้อเสนอแนะที่ดำเนินการได้ ๒ ข้อ ได้แก่

ส่วนกลาง

ตรวจราชการเขต / ว.ด.ป. /จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส.	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ	เอกสารหลักฐาน
วันที่ ๒๐-๒๑ ก.พ.๖๒ จังหวัดสงขลา	๑) การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่ภาคใต้มีความล่าช้า บางโครงการยังไม่ได้ผู้รับจ้าง เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวหรือเสนอราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ส่งผลให้หน่วยงานต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอีกครั้ง	๑) ขอให้ ทช. ปม. และ อส. เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคใต้ ให้ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาตามที่กำหนด และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการคืนงบประมาณดำเนินโครงการดังกล่าว	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) - โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคใต้ มีดังนี้ ๑. การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นในชายฝั่งที่เป็นหาดโคลน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร (ลงนามในสัญญาแล้ว เลขที่สัญญา สลก.๖/๒๕๖๒ ลว. ๒๙ พ.ย. ๖๑ แบ่งเป็น ๗ งวดงาน คาดว่าเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ ๒๕๖๒) ๒. การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นในชายฝั่งที่เป็นหาดโคลน จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร (ลงนามในสัญญาแล้ว เลขที่สัญญา สลก.๖/๒๕๖๒ ลว. ๒๙ พ.ย. ๖๑ แบ่งเป็น ๔ งวดงาน คาดว่าเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ ๒๕๖๒)	-

หน่วยงานภูมิภาค

ตรวจราชการเขต / ว.ด.ป. /จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส.	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ	เอกสารหลักฐาน
<p>วันที่ ๑๖-๑๗ ม.ค.๖๒ จ.ชลบุรี</p>	<p>๒) ปัจจุบันยังไม่มี การส่งเสริม การเลี้ยงปูทะเลโดย เฉพาะ ฐานการปูทะเลเท่าที่ควร จึง ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุน การเลี้ยงปูทะเล เนื่องจากเป็น ที่ต้องการของท้องตลาดและมี ราคาสูง โดยให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอบรมให้ความรู้ใน การจัดแหล่งการเพาะพันธุ์ปู ทะเลในชุมชน เพื่อส่งเสริมการ ประกอบอาชีพและสร้าง รายได้ให้ประชาชนในพื้นที่</p> <p>๔) การดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ ชายฝั่ง ก่อนการดำเนินงาน หน่วยงานควรสำรวจว่าพื้นที่ ดังกล่าวเป็นที่สาธารณะ หรือไม่ เพราะเมื่อดำเนินการ แล้วเสร็จจะทำให้ชุมชน สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ ร่วมกัน และก่อให้เกิดแรงจูงใจ ของกระบวนการมีส่วนร่วมของ ภาคประชาชนในการอนุรักษ์ คูแล บำรุงรักษาทรัพยากรป่าชายเลน โดย ให้องค์กรสภาพของ ความอุดมสมบูรณ์ต่อไป</p>	<p>๒) ขยายพื้นที่ปลูกป่าชายเลนใน ชุมชนๆ โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วน ร่วมในการบริหารจัดการ ซึ่งจะทำ ให้เกิดความยั่งยืนและพัฒนาต่อ ยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์เพิ่มพื้นที่ป่าในเมือง และ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบ นิเวศในพื้นที่</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด)</p> <p>- กรม ทช. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการป้องกันแก้ไขปัญห การกัดเซาะชายฝั่ง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> กำหนดให้มีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในพื้นที่ มีการจัดประชุมหารือร่วมกับประชาชนในชุมชนพื้นที่ดำเนินโครงการ อย่างน้อย ๑ ครั้ง และต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ๕๐ คน ประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกับ ชุมชน คัดเลือกบุคคลในชุมชนเป็นผู้แทนอย่างน้อยชุมชนละ ๒ ท่าน เพื่อร่วม ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของพิกัดการปักไม้ไผ่รวมถึงร่วม ตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินโครงการ <p>- นอกจากนี้ กรม ทช. ได้ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาค ประชาชนในการอนุรักษ์ คูแล บำรุงรักษาทรัพยากรป่าชายเลน โดย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการจัดตั้งโครงการป่าในเมือง "สวนป่า ประชาธิปไตย เพื่อความสุขของคนไทย" ๒๐ โครงการ ๑๖ จังหวัด รวมเนื้อ ที่ ๑๓,๒๙๒ ไร่ และปีงบประมาณ ๒๕๖๒ อยู่ในระหว่างการดำเนินการ จัดตั้งโครงการป่าในเมือง ๑๐ โครงการ รวมเนื้อที่ ๒,๙๒๙ ไร่</p>	<p>เอกสารแนบ ๕</p>

๒. ข้อเสนอแนะที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ข้อ ได้แก่

ตรวจราชการเขต / ว.ค.ป. /จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส.	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ	เอกสารหลักฐาน
วันที่ ๑๖-๑๗ ม.ค.๖๒ จ.ชลบุรี	<p>๑) ปัจจุบันยังไม่มี การส่งเสริม การเลี้ยงปูทะเลโดยเฉพาะ ธนาคารปูทะเลเท่าที่ควร จึง ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุน การเลี้ยงปูทะเล เนื่องจากเป็น ที่ต้องการของท้องตลาดและมี ราคาสูง โดยให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอบรมให้ความรู้ใน การจัดแหล่งการเพาะพันธุ์ปู ทะเลในชุมชน เพื่อส่งเสริมการ ประกอบอาชีพและสร้าง รายได้ให้ประชาชนในพื้นที่</p> <p>๔) การดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหากัดเขาะ ชายฝั่ง ก่อนการดำเนินงาน หน่วยงานควรสำรวจว่าพื้นที่ ดังกล่าวเป็นที่สาธารณะ หรือไม่ เพราะเมื่อดำเนินการ แล้วเสร็จจะทำให้ชุมชน สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ ร่วมกัน และก่อให้เกิดแรงจูงใจ ของกระบวนการมีส่วนร่วมของ ภาคประชาชนในการอนุรักษ์ ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรป่า ชายเลนให้คงสภาพของความ อุดมสมบูรณ์ต่อไป</p>	<p>๑) นำจุดเด่นของการดำเนิน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ความเสื่อมโทรมทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น การดำเนินงานแบบประชารัฐ ไปประกอบการขอรับสนับสนุน งบประมาณเพิ่มเติมจากงบ ส่วนกลาง งบจังหวัดหรือกลุ่ม จังหวัด</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายละเอียด)</p> <p>- กรม ทช. อยู่ระหว่างดำเนินการขอสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด และกลุ่มจังหวัดโดยนำจุดเด่นของโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ความเสื่อมโทรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น การดำเนินงานแบบประชารัฐ ไปประกอบการขอรับสนับสนุนงบประมาณ เพิ่มเติม</p>	-

๓. ข้อเสนอแนะที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ๑ ข้อ ได้แก่

ตรวจราชการเขต / ว.ค.ป. /จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส.	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ	เอกสารหลักฐาน
วันที่ ๑๕ ม.ค.๖๒ จังหวัด นครศรีธรรมราช	๑) ผู้รับจ้างจากหน่วยงานส่วนกลางเป็นผู้รับจ้างรายเดียว ทำให้การเข้าดำเนินการในพื้นที่ล่าช้า อาจส่งผลให้การก่อสร้างโครงการไม่แล้วเสร็จตามสัญญา	๑) ให้ ทช. พิจารณาให้หน่วยงานในพื้นที่สามารถดำเนินการทำสัญญาหาผู้รับจ้างได้ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการควบคุมการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่สามารถดำเนินการได้ (เหตุผล) ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก ๑. โครงการเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ จึงต้องได้รับการจัดหาจากหน่วยงานส่วนกลาง โดยกำหนด TOR เป็นการศึกษา รูปแบบทุกพื้นที่รวมกันในราคากลางรวม ๒. เนื่องจากกรม ทช. ได้ทำการจัดหาและมีการจัดทำสัญญาจ้างกับผู้รับจ้าง และในพื้นที่ จำนวน ๖ จังหวัด ตามสัญญาจ้าง และผู้รับจ้างได้เริ่มทำงานแล้วในแต่ละพื้นที่ ซึ่งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้วในงวดที่ ๓๖ ตามสัญญาจ้าง และได้มีการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างแล้ว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างห้วงเวลาของการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับจ้าง	-